

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2022**

1. Lãnh đạo tỉnh khảo sát tiến độ một số dự án đầu tư công

Để nắm tiến độ thi công một số công trình, dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan đã đến khảo sát một số dự án trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng.

Bên cạnh nắm tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cũng thăm hỏi, động viên lực lượng thi công nỗ lực để hoàn thành các dự án đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn và chất lượng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn của đơn vị thi công, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội Cá tra lần thứ I

Với chủ đề “Vươn ra biển lớn”, Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2022 sẽ diễn ra trong 02 ngày 16 - 17/12 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (thành phố Hồng Ngự). Để nắm tình hình chuẩn bị cho lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự cho biết, hiện địa phương đang yêu cầu đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, đảm bảo yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật. Trong đó, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được khẩn trương thực hiện như: Hội nghị tổng kết ngành thủy sản; hội nghị chuỗi nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ, ký kết hợp tác; tổ chức các tour tham quan các hoạt động nuôi trồng, sản xuất, chế biến cá tra v.v.. Đến nay, tất cả hạng mục đảm bảo hơn 80% tiến độ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Ngành hàng cá tra và hành trình vươn ra biển lớn

Bên cạnh thế mạnh về lúa gạo, xoài, sen, tỉnh Đồng Tháp còn được biết đến là địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng cá tra xuất khẩu. Đây là ngành hàng chủ lực của địa phương, hàng năm thu về hàng tỷ đô la Mỹ và cũng là một trong 05 ngành hàng nông nghiệp được tỉnh chọn để tái cơ cấu trong nhiều năm qua.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.200 ha ao nuôi cá tra, năng suất bình quân 222 tấn/ha, sản phẩm cá tra được xuất khẩu sang 134 quốc gia. Loài cá này không chỉ mang lại những giá trị kinh tế cho địa phương mà còn góp phần tạo ra chuỗi ngành nghề liên quan, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động Đồng Tháp. Có được kết quả này, ngành cá tra Đồng Tháp nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung phải trải qua không ít thăng trầm. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Trần Trí Quang gặp gỡ người dân xã Mỹ Trà

Bí thư Thành ủy Trần Trí Quang ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân và cho biết, xã Mỹ Trà là một trong hai địa phương đang thực hiện Đề án lên phường nên thành phố rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế cũng như hạ tầng giao thông, trong đó có việc đầu tư

nâng cấp, thăm nhựa một số tuyến như đường Trịnh Thị Cánh (Áp 3), đường Cái Môn (Áp 1), cầu Rạch Chanh v.v.. Các dự án được quy hoạch sẽ thông tin để người dân được biết, riêng đối với những dự án do tư nhân đầu tư mà chưa thực hiện, tỉnh đang rà soát, xem xét nếu không đảm bảo yêu cầu sẽ thu hồi dự án.

Đối với việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao ngành chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường ra quân kiểm tra, chấn chỉnh. Về hoạt động của Đường sách thành phố Cao Lãnh, thành phố sẽ làm việc với nhà đầu tư để tiếp tục đề ra các giải pháp tổ chức nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh theo hướng hiện đại; 80% thư viện chuyên ngành và thư viện đại học khác trên địa bàn tỉnh, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập; 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh thu thập và quản lý được số hóa; 100% người làm công tác thư viện được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949